

ฉบับที่ ๑๓๒

ปีการศึกษา ๒๕๕๔

วันศุกร์ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕



เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา สมาคมศิษย์เก่า ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จัดงานเลี้ยงสังสรรค์ “พิบูลบอล’๕๕” ฉลองครบรอบ ๓๕ ปี แห่งการก่อตั้งสมาคมศิษย์เก่าฯ ณ หอประชุมศรีวิจิตรโชติ มรพส. ส่วนทะเลแก้ว โดยมี พลเอก ดร.ศิริ ทิวะพันธ์ นายกสภามหาวิทยาลัยฯ เป็นประธาน และ ผศ.เทอดศักดิ์ จันทร์อรุณ นายกสมาคมศิษย์เก่า กล่าวรายงาน พร้อมกันนี้ ได้มอบพานธูป เทียน บูชาพระคุณครูแก่ ดร.สว่าง ภูพัฒน์วิบูลย์ อธิการบดี ในฐานะผู้แทนคณาจารย์ ซึ่งบรรยากาศภายในงานเป็นไปด้วยความอบอุ่น เนื่องจากมีศิษย์เก่ารุ่นต่างๆ ให้ความสนใจเข้าร่วมงานครั้งนี้เป็นจำนวนมากจนเต็มหอประชุม กิจกรรมมีทั้งการเต้นรำลีลาศ การแสดงดนตรีโดยวงดนตรีสุนทราภรณ์ นำโดย คุณพรศุติ วิชเวท นักร้องเสียงการเวก และคณะ การจับของรางวัลมากมาย และการแสดงในชุด “PSRU ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน” โดย อ.นิภารัตน์ กาญจนโชติ ผอ.สำนักศิลปะ และวัฒนธรรม ซึ่งได้จัดแสดงอย่างยิ่งใหญ่และเป็นไฮไลท์ของงาน กิจกรรมดังกล่าวเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง สมาคมศิษย์เก่า กับ องค์กรต่างๆ รวมทั้ง ศิษย์เก่าพิบูลสงคราม นำไปสู่การพัฒนามหาวิทยาลัยให้มีความเจริญก้าวหน้าต่อไป

สวบ.เปิดโครงการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ตลอดชีวิต ครั้งที่ ๑ ประสบความสำเร็จ เตรียมขยายเวลาการอบรมเรื่อง “วารสารวิชาการและการเขียนเอกสารอ้างอิง” อีก ๒ ครั้ง



ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริสุภา เอมหยวก ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ เปิดเผยว่า จากการ
จัดโครงการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ตลอดชีวิต (ครั้งที่ ๑) ภายใต้หัวข้อ “วารสารวิชาการ
และการเขียนเอกสารอ้างอิง” เมื่อวันพุธที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ที่ผ่านมา ได้รับความคิดเห็น
จากอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามเป็นอย่างดี โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ
จำนวนทั้งสิ้น ๓๗ คน ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้เกี่ยวกับวารสารวิชาการที่ได้รับการ
ยอมรับตามเกณฑ์ สกอ. สกว. และวารสารวิชาการระดับชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล
TCI นอกจากนี้ ยังได้ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับรูปแบบการลงรายการอ้างอิงและการเขียน
บรรณานุกรมสำหรับการเขียนผลงานวิชาการ สำนักวิทยบริการฯ มีกำหนดจัด
โครงการดังกล่าว ในครั้งที่ ๒ สำหรับนักศึกษา วันอังคารที่ ๒๔ กุมภาพันธ์
๒๕๕๕ และ ครั้งที่ ๓ สำหรับอาจารย์ที่ทำผลงานทางวิชาการ เขียนผลงานวิจัย



โดยเชิญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริสุภา เอมหยวก มาเป็นวิทยากร (มีค่าลงทะเบียนคนละ ๓๐๐ บาท) คาดว่าจะจัดขึ้น
ประมาณเดือนมิถุนายน ๒๕๕๕ รายละเอียดสำนักวิทยบริการฯ จะแจ้งให้ทราบต่อไป

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
กำหนดวันสอบปลายภาคการศึกษา
ภาคปกติ ปีการศึกษา ๒๕๕๔
ระหว่างวันที่ ๒๗ ก.พ. - ๖ มี.ค. ๕๔

กองบริการการศึกษา มจร.ส.
เปิดจรรยาวิชาปกติ เทอม ๓/๕๔ รอบที่ ๒
ตั้งแต่บัดนี้ถึง ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔
โดยจะประกาศรายชื่อและรายวิชาที่เปิดสอน
ในวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๔
ที่เว็บไซต์ <http://reg.psu.ac.th/>



*หมายเหตุ

นักศึกษาจะเลือกได้
ไม่เกิน ๙ หน่วยกิต และ
นักศึกษาจะต้องเลือกวิชา
ตามเงื่อนไขที่ระบุในช่องหมายเหตุเท่านั้น ถ้าไม่อยู่ใน
เงื่อนไข มหาวิทยาลัยฯ จะยกเลิกการจองของนักศึกษา

รับสมัครนักศึกษา กยศ. มี ๒๕๕๕

งานแนะแนวและทุนการศึกษา แจ้งให้ทราบว่า มจร.ส.
เปิดรับสมัครนักศึกษาผู้มีความประสงค์กู้ยืมเงิน กองทุนเงินให้
กู้ยืมการศึกษา (กยศ.) ประเภทผู้กู้รายเก่าที่ไม่ย้ายสถานศึกษา
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ สำหรับนักศึกษาทุกชั้นปีทั้งภาคปกติ
และ ภาค กศ.ป.ป. เสาร์-อาทิตย์ ซึ่งมีขั้นตอนการสมัครดังนี้

๑. ให้นักศึกษาผู้ประสงค์ขอกู้ยืมเงิน ลงทะเบียน
ขอรหัสผ่านระบบ PSRU LOAN SYSTEM และบันทึกแบบ
สัมภาษณ์ (ซึ่งได้เปิดทำการตั้งแต่วันที่ ๑๒ ก.พ.ที่ผ่านมา)

๒. พิมพ์แบบสัมภาษณ์ พร้อมจัดเตรียมเอกสาร
ประกอบเพื่อตรวจสอบที่ กองพัฒนานักศึกษา ระหว่างวันที่
๒๐ - ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

๓. ระบบ e-Studentloan เปิดให้นักศึกษาบันทึกแบบ
คำขอกู้ยืมเงิน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๕ ในวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๕
เป็นต้นไป

๔. นักศึกษาผู้ประสงค์ขอกู้ยืมเงินเข้ารับการสัมภาษณ์
กับอาจารย์ที่ปรึกษาตามคณะที่นักศึกษาสังกัด ระหว่างวันที่
๘ - ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๕

นักศึกษาที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
<http://saf.psu.ac.th/2551> หรือ <http://www.facebook.com/guidance.psu> (เพื่อความรวดเร็วในการติดต่อสอบถาม)